

**Chương trình hành động**  
**của ông ĐÀM NGỌC QUANG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VẠN NINH KHÓA XII**  
**(NHIỆM KỲ 2021-2026)**

*Tại đơn vị bầu cử số 5, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa*



**Đàm Ngọc Quang, sinh năm 1970**  
**Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh**

***Kính thưa quý vị đại biểu,***

***Kính thưa bà con cử tri,***

Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vạn Giã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 05 tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước bà con cử tri. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bà con cử tri đã đến dự; cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vạn Giã đã tổ chức buổi tiếp xúc chu đáo, trọng thể này.

***Kính thưa bà con cử tri,***

Tôi tên: **Đàm Ngọc Quang**, sinh năm 1970, cư trú tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa; hiện là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ ( 1999 – 2004), ( 2004 – 2011), ( 2011 – 2016), ( 2016 – 2021).

Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cùng với tập thể các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, đã đạt được những kết quả quan trọng trong 05 năm qua: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá; quy mô, năng lực sản xuất được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ; giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đều được tập trung thực hiện kịp thời, với 08/12 chỉ tiêu chủ yếu được giao thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng thực hiện; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thường xuyên thực hiện với nhiều hình thức phong phú; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đến nay, toàn huyện có 08/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã và đang góp phần đưa diện mạo huyện nhà ngày càng thêm khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đã tạo ra thế và lực mới để huyện Vạn Ninh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ huyện Vạn Ninh.

Với chức trách là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tôi đã luôn cố gắng sâu sát cơ sở, gắn bó với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc để chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; đặc biệt, thường xuyên bố trí lịch và xuống cơ sở để tiếp công dân, giải thích, giải quyết những vấn đề cử tri, công dân quan tâm thời gian qua còn kéo dài.

Những kết quả đạt được là nhờ có sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ, đồng tình, chia sẻ của quý cử tri trong toàn huyện nhất là cử tri thị trấn Vạn Giã, đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, trước yêu cầu nhiệm vụ của huyện nhà, tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri và của Nhân dân toàn huyện, người đại biểu Nhân dân còn trách nhiệm nặng nề và nhiều nhiệm vụ phải phấn đấu thực hiện tốt hơn.

***Kính thưa bà con cử tri,***

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự giới thiệu của Huyện ủy, sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ

Việt Nam huyện và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và Nhân dân trong huyện. Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, thuộc đơn vị bầu cử số 05, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Bản thân không ngừng học tập để nâng cao trình độ; rèn luyện, tu dưỡng để luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức trong sạch, lối sống giản dị, gần gũi, sâu sát Nhân dân, địa phương, cơ sở, đoàn kết, tận tâm, tận lực, coi trọng hiệu quả đối với công việc và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thường xuyên chịu sự giám sát của cử tri, luôn luôn lắng nghe để tiếp thu và kịp thời sửa chữa những thiếu sót, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân. Đồng thời, đóng góp công sức, trí tuệ và luôn sát cánh cùng cử tri huyện nhà trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Vạn Ninh ngày càng giàu, đẹp; Nhân dân trong huyện có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

3. Với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bản thân sẽ phấn đấu để cùng với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể UBND huyện tập trung cao độ vào hoạt động quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản. Huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh và 03 chương trình phát triển kinh tế của huyện; tập trung thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của huyện.

4. Tích cực cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Vân Phong, đặc biệt là khu vực Bắc Vân Phong, gắn với kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; phấn đấu phát triển khu vực Bắc Vân Phong theo đúng định hướng sẽ trở thành khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giảm mạnh thủ tục hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tinh giản

biên chế; đổi mới công tác tuyển chọn, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao.

6. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng, quan liêu, nhũng nhiễu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm chế có hiệu quả các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông. Tăng cường công tác đối thoại; tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở.

7. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và hàng năm báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu theo Luật định.

***Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri,***

Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà cử tri và nhân dân trong toàn huyện và bà con cử tri ở thị trấn Vạn Giã đã dành cho tôi; đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Bản thân mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri và nhân dân để tôi phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Xin chân thành cảm ơn quý bà con cử tri đã lắng nghe, cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND thị trấn Vạn Giã đã tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

---